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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
****************************************** 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวง ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ -เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ                       ๑.๑ การประชุมครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2546 ข้อ 22 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2547 ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีญัตติเสนอเข้ามา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา จึงได้นัดประชุมในวันนี้และได้เชิญท่าน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ 

      ๑.๒ แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ขอลาการ     
       ประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จำนวน ๓ ท่าน คือ 
       -นายสุแมน  บุญโย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
    -นายสุนทร บุญเลิศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
    -นางสาวประภาศรี สมบัติ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 
      ๑.๓ หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดง    
       รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
       เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.๒๕๖๑ 
         ก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ศึกษาตามเอกสารที่แจกไปแล้วเพ่ือจะได้ปฏิบัติในส่วนที่ 
         เกี่ยวขอ้งต่อไป 
      ๑.๔ ขอประชาสัมพันธ์ งานบุญประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลเมืองหลวง โดยได้รับอนุญาต 
       แล้ว มี ๒ หมู่บ้านคือ 
      -วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ 
      -วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ 
    จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๑.๕ ได้รับหนังสือการเสนอญัตติเพ่ิมเติมเข้ามายังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ 

 ข้อ ๔๐ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น จึงขอบรรจุญัตติในระเบียบวาระ
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ที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ ๓.๔ ญัตติเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)  

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ -มีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ครั้ง ที่ยังไม่ได้
รับรองก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ตรวจสอบดูมี
ข้อความใดไม่ถูกต้องตกหล่นจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ผมจะขอมติที่ประชุมขอรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเห็นควรอนุมัติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   -มีมติ  อนุมัติ/รับรอง     จำนวน  ๑๘  เสียง 
    ไม่รับรอง          จำนวน    ๐  เสียง 
    งดออกเสียง       จำนวน    ๕  เสียง  
    หมายเหตุ   ลา    จำนวน   ๓  คน 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ -ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวงแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายวสันต์  ดวงศรี -ตามท่ีการดำเนินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำ 

ปลัด อบต. งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่
เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องใหม่ๆ เข้ามาประกอบกับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขาดความสมบูรณ์ในบางหมวดบางโครงการ
เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความถูกต้องจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ตำบลให้ถูกต้องเพ่ือจะได้นำไปจัดหางบประมาณ เพ่ือการบริหารงานให้เกิดความถูกต้อง
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ตามระเบียบ กฎหมาย เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนจึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วน
รายละเอียดจะมอบให้ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ -ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ก่อนที่จะได้ให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้อภิปรายขอเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบลได้ชี้แจงแจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นางสาวสุภัคพรรณ  โสมาพร -ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องรายละเอียดของแผนพัฒนาตำบลที่ขอเพ่ิมเติมเข้ามาโด
นักวิเคราะหน์โยบายฯ  หน่วยงานภายในได้แจ้งความจำเป็นในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาตำบลเข้ามา  
      ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ กองช่าง เมื่อฝ่ายรับผิดชอบเรื่อง 
      แผนพัฒนาตำบลได้รับแล้วจึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องตาม 
      กระบวนการ การจัดทำแผนฯ จึงได้เสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้โดยสรุป 
      ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1.โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย เป้าหมาย สนามเด็กเล่น 1 โครงการ งบประมาณ 2562 จำนวน 
100,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนเด็กปฐมวัยและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงได้เล่นสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ผลที่คาดว่าจะได้รับเด็กเล็กที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการสมวัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองการศึกษา 

2.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายในโรงเรียน วัตถุประสงค์
อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายในโรงเรียน เป้าหมาย
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ,000.-บาท
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนมีทักษะด้านกีฬาที่ดีขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

3.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วัตถุประสงค์ 
อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป้าหมายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ,000.-บาท ปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ เด็กนักเรียนได้แสดงผลงานการเรียนของตนเอง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

4.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี 
วัตถุประสงค์ อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
5,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนได้เดินทางไกลและอยู่ค่าพักแรม ลูกเสือ -
เนตรนารี กองการศึกษาฯ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

5.โครงการอุดหนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ อุดหนุนการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสะมอน  ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 
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จำนวน 5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต หน่วยงานฯรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา
ฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

6.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปแหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ อุดหนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 10,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาไปแหล่งเรียนรู้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

7.โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อุดหนุนงบประมาณการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 12,400.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14,400.-บาท ตัวชี้วัด จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับเด็กนักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

8.โครงการอุดหนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนัก เรียน วัตถุประสงค์ อุดหนุน
งบประมาณการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองน้ำขุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก
นักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

9.โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วัตถุประสงค์ อุดหนุนงบประมาณการ
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 5,000.- ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาที่ดีขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

 

10.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี วัตถุประสงค์ อุดหนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
น้ำขุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
5,000.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่ าจะได้รับ เด็ก
นักเรียนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

11.โครงการอุดหนุนการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ อุดหนุนงบประมาณ
การนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 10,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ,000.-บาท ตัวชี้วัด 
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ ร่วมกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 
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12.โครงการอุดหนุนการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วัตถุประสงค์ อุดหนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เป้าหมาย อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น  
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000.-บาท 
ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในชีวิตประจำวัน หน่วยงานฯ รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯร่วมกับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองหลวง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท สำนักงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกจำนวน 8 หลัง 
(หลังละ 4 ,500.-บาท) งบประมาณและที่ผ่านมา 2562 จำนวน 36 ,000.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน เป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณและที่ผ่านมา 2562 จำนวน 16 ,000.-บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท โฆษณาและเผยแพร่ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ
และท่ีผ่านมา 2562 จำนวน 19,300.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท โฆษณาและเผยแพร่ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ แบบไม่ใช้ไฟฟ้า 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณและที่ผ่านมา 2562 จำนวน 25 ,000.-บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด 

แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ ประเภท การเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สำหรับงาน
การเกษตร เป้าหมาย เครื่องตัดวัชพืช (เครื่องตัดหญ้า) แบบข้อแข็ง งบประมาณและที่
ผ่านมา 2562 จำนวน 9,500.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ยานพานะและขนส่ง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ งบประมาณและที่ผ่านมา 2563 จำนวน 79 ,400.-บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด 

แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ ประเภท การเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ใน
การเกษตร เป้าหมาย เครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อดูดและสายส่ง งบประมาณและที่ผ่านมา 
2563 จำนวน 20,000.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในงาน
ก่อสร้าง เป้าหมาย เลื่อยยนต์ งบประมาณและที่ผ่านมา 2563 จำนวน 40,000.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง  
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ประธานสภาฯ   - ผู้เสนอญัตติและผู้รับผิดชอบงานแผนได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมได้รับ 
     ทราบแล้วเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้วท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย 
     ขอเชิญครับ 

 
นายวิทยา พันธ์แก้ว  - ก่อนอ่ืนผมขออภิปรายในฐานะเป็นกรรมการพัฒนาตำบลคนหนึ่งได้ มีส่วนร่วมใน      
ส.อบต.หมู่ที่ 6    การประชุมกลั่ นกรองก่อนที่ จะเสนอสภาฯแห่ งนี้ ให้ ความเห็นชอบและก่อนที่  
     จะให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย วิเคราะห์เรื่องร่างแผนฉบับนี้อยากให้หน่วยงาน  
     รับผิดชอบที่ส่งเรื่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดมาให้ 
     เหตุผลความจำเป็นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายซักถามให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนมา 
     ชี้แจงแต่สุดท้าย เหตุผลความจำเป็นต่าง ๆ ควรให้ สำนักกองช่าง ๆ ควรมาชี้แจง เอง 
        เพ่ือให้ท่านทราบข้อมูลชัดเจน 

ประธานสภาฯ   - ได้ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้ทุกสำนักกองอยู่กันครบนะครับ 

นายวิทยา พันธ์แก้ว   - ขณะนี้กองการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาหากมีการเปลี่ยนแปลงท่านควรแจ้งให้สมาชิก 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    สภาฯทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ    - ก็ขอเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบเนื่องจากขณะนี้กองการศึกษาฯได้แต่งตั้ง 
     ท่านนิติธร ดารากรณ์ รองปลัด อบต.เมืองหลวง รักษาการผู้อำนวยการศึกษาฯ อีก 
         ตำแหน่งด้วยก็แจ้งเพ่ือทราบท่าน ต่อไปขอเชิญครับ 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว  - ขอสอบถามการเพิ่มเติมแผนในรายการ ผ.08 แผนงานเกษตรจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    ข้อแข็ง งบประมาณ 9,500 บาท ทำไมถึงแพงขนาดนั้นและจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำเป็น 
          หรือไม่เครื่องตัดหญ้ายังเห็นประโยชน์อยู่ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว   - เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้ไมค์โครโฟนบางตัวไม่มีเสียงท่านที่นั่งข้างหลังไม่ได้ยิน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาฯได้พิจารณาแผนเป็นหมวด ๆ ไปเริ่มตั้งแต่ ผ.01 เป็นต้น 
        ไปขอเสนอครับ 

ประธานสภาฯ   - สภาฯกำลังพิจารณาเรื่องการเพิ่มเติมแผนฯในวาระที่ 3.1 อยู่ ท่านวิทยาเสนอ 
     ให้พิจารณาแต่ละโครงการตามลำดับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 

ประธานสภาฯ    - ถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็จะขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป ตามลำดับตั้งแต่  
                       ผ.01 เป็นต้นไปขอเชิญครับ 
นายบุญช่วย อยู่รอย  - ในแบบ ผ.01 เรื่องการก่อสร้างสนามเด็กเล่นงบประมาณ 100,000 บาท 
ส.อบต.หมู่ที่ 13   ตรงนี้ไม่ได้ระบุสถานที่ก่อสร้างงบประมาณจะไปลงที่ไหมขอสอบถามด้วยครับ 

ประธานสภาฯ     - ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามนี้ก่อนครับ 
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นายนิติธร ดารากรณ์  - ขอชี้แจงเรื่องการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมการ 
รองปลัด อบต.    ปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน  
      ขนาดพ้ืนที่ 10 × 10 เมตร โดยจะดำเนินการนำร่องที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง 
      หมู่ที่ 2 เป็นแห่งแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ   - ท่านวิทยา พันธ์แก้ว ยกมือขอเชิญครับ 

นายวิทยา พันธ์แก้ว  - ท่านประธานสภาฯ ครับผมเสนอให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายแต่ละโครงการและ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6      ก็เห็นชอบแต่ละโครงการตามที่คณะกรรมการพัฒนาตำบลเสนอมา ท่านสมาชิกสภาฯ  
       เห็นชอบด้วยหรือไม่ขอให้ลงมติแต่ละโครงการไม่ต้องรวมครั้งเดียว 

ประธานสภาฯ   - ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ญัตติเป็นการพิจารณาร่างแผนฯที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้า 
      มาให้สภาเห็นชอบนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ข้อไหนสงสัยไม่เข้าใจให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
      อภิปรายและจะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงจะขอมติครั้งเดียวเลย 

นายวิทยา พันธ์แก้ว  - ด้วยความตั้งใจผมอยากสร้างมาตรฐานสภาฯ ทุกครั้งที่อภิปรายแทบทุกครั้งกล้า 
 ส.อบต.หมู่ที่ 6    พูดเลยว่าเมื่อขอมติแล้วเห็นชอบทุกครั้งเห็นชอบทั้งหมดอยากให้ขอความเห็นชอบที่ละ 
       โครงการด้วยระเบียบน่าจะเป็นประมาณนี้ 

นายสมบูรณ์   จังอินทร์  -ตามท่ีผมได้พิจารณาดูร่างแผนแล้ว เห็นว่าถูกต้องอุดหนุนโรงเรียนถูกต้อง เรียนท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 13   ประธานสภาฯ ให้ประชุมเรื่องอ่ืนต่อไป 

นายนิคม  มะยา   -แผนงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนให้ผ่านเลย ไปพิจารณา ผ.08 ต่อไป 
ส.อบต. หมู่ที่ 12  

นายบุญช่วย อยู่รอย  -ผมขอเสนอให้ยกมือเห็นชอบ ตามหมวดตามระเบียบวาระที่พิจารณา อยากขอมติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 13   เห็นชอบ ตามลำดับต่อไป 

ประธานสภาฯ   -มีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอให้ขอมติที่ประชุม เป็นรายแผนงานจึงขอตามท่านสมาชิก 
       สภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ที่ประชุม   -ไม่มี 

ประธานสภาฯ   -ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ก็จะขอมติเห็นชอบเป็นรายแผนงานต่อไป  
       เริ่มที่ ผ.01 ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี 

ประธานสภาฯ   -ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.01  
       โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม   -มติ  เห็นชอบ  17 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ  6 เสียง 
              งดออกเสียง  - เสียง 
    หมายเหตุ.   ลา    3  คน 

ประธานสภาฯ   -ต่อไปพิจารณา แบบ ผ.02 เชิญครับ 

นายวิทยา   พันธ์แก้ว  -แบบ ผ.02 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  3 ที่ เสนอมา 2 โรงเรียน คณะกรรมการพัฒนา 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้กลั่นกรองแล้ว จึงได้เสนอสภาฯ พิจารณา  
      ตัวแทนบ้านหนองสะมอน มาประชุมด้วยจะได้ เป็นแนวทางเดียวกัน วันนี้ท่ าน 
         ผู้ใหญ่บ้านหนองสะมอน ได้มาร่วมประชุมด้วยจะได้ทำความเข้าใจกัน ก่อนที่จะผ่าน 
      ไป อยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 

ประธานสภาฯ   -ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ชี้แจง ท่านสมาชิกสภาฯ มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่  
      มีเชิญ เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

น.ส.สุภัคพรรณ  โสมาพร  -เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 มี 2 โรงเรียนที่เสนอ 
นักวิเคราะห์ฯ     แผนวันนี้ คือโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น และโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ส่วนอีก 4  
       โรงเรียนนั้นได้ส่งโครงการและบรรจุเข้าแผนแล้ว สภาฯได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว มี    
        2 โรงเรียน ส่งโครงการไม่ทันตามกำหนดและคณะกรรมการทุกชุด ได้ประชุม 
       ดำเนินการตามข้ันตอนแล้ว 

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  -ผมและนายสุดใจ  ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯ นายสนอง  ศรีหวาด ร่วมเป็น 
ส.อบต. หมู่ที่ 6    คณะกรรมการพัฒนาตำบล ส่วนท่านผู้ใหญ่บ้านเพ่ิงมาประชุมก่อนที่จะเสนอสภาฯ  
      มีหลายขั้นตอนในส่วนโรงเรียนไม่จัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน จึงทำความเข้าใจ  
       เมื่อส่งโครงการเข้ามาก็จะเกิดผลดีแก่โรงเรียน เด็กนักเรียน ขอร้องให้ส่งโครงการ 
       เข้ามาผ่านตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นก้าวแรกที่เป็นระบบ ขอทำความ 
      เข้าใจให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ   -ก็ได้อภิปรายซักถามอย่างกว้างขวางแล้วและไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมต่อไป ผมขอถาม 
         มติที่ประชุมแห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.02  
       โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   -มติ  เห็นชอบ   19 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
              งดออกเสียง  4 เสียง 
    หมายเหตุ.   ลา   3  คน 

ประธานสภาฯ   -ต่อไปพิจารณา  ตามแบบ ผ.08  แบบครุภัณฑ์ เชิญครับ 
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นายวิทยา  พันธ์แก้ว  -ก่อนที่จะประชุมพิจารณาแผน ตามแบบ ผ.08 ขอขอบคุณกองการศึกษาฯ ที่ได้ 
ส.อบต.หมู่ที่  6     แก้ไข ผลที่จะได้รับ ทั้ง 6 โครงการ ของโรงเรียน แล้วจะเกิดผลกระทบ 

นายบุญธรรม  อินทร์แก้ว  -ผมไม่อยากอภิปราย อยากให้ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมแผน ลุก 
ส.อบต.หมู่ที่  5     ขึ้นมาชี้แจงเลย ความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อเพ่ือตัดปัญหาการสอบถามจากสมาชิกสภาฯ  
       มีความจำเป็นแค่ไหน จึงต้องจัดซื้อในปีนี้ 

นายสุรีย์  สาลี     -เรื่องนี้สมาชิกสภาฯ จะต้องสอบถามก่อนไม่ใช่ตอบก่อน เช่นจัดซื้อตู้เอกสาร 8 หลัง   
ส.อบต. หมู่ที่ 5    จะตั้งตรงไหน กล้องถ่ายภาพไม่จำเป็นเลย ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้ เครื่องตัดหญ้า รุ่นไหน  
       ราคา 9,500 บาท จะไปตัดหญ้าตรงไหน 

ประธานสภาฯ   ท่านสุรีย์  สาลี  ขอให้ชี้แจงก่อน เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง เชิญครับ 

นางละออง ผาพันธ์   -กองคลัง ขอเพ่ิมเติมแผน จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 8 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท  
ผอ.กองคลัง    เป็นเงิน 36,000 บาท จะขอดำเนินการซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสาร 
      เบิกจ่ายทุกส่วนจะอยู่ที่กองคลัง เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีฎีกาเบิกจ่าย  
      800 ฎีกา จำเป็นต้องเก็บเอกสารทางราชการ 

นายสุรีย์   สาลี     -ท่านจัดซื้อตู้ 8 หลัง ท่านจะวางตรงไหน ทำไมต้อง 8 หลัง ซื้อ 3 – 4 หลังก็น่าจะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ใช้ได้อยู่ ถามว่าไปดูเดี่ยวนี้ กองคลังมีก่ีคนซึ่ง 8 หลังมากเกินไป 

นายบุญช่วย  อยู่รอย  -ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร 8 หลัง ผอ.กองคลัง ชี้แจงแล้วเห็นด้วย เอกสารเบิกจ่ายเงิน 
ส.อบต.หมู่ที่ 13   แล้วต้องแยกเก็บ ไว้รวมกันอาจเสียหาย ผมเคยทำงานกองทุนเอกสารเก็บรวมกัน อาจ 
     ซ้อนกันหาไม่เจอเห็นด้วยครับ 

นายสุรีย์  สาลี   -จัดซื้อตู้ 8 หลัง มากเกินไป กองช่าง สำนักงานปลัด เอกสารแยกกัน 2 ตู้ก็พอ 8 หลัง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    ไปตั้งตรงไหน ความกว้าง ความยาว ความสูง เท่าไร ไม่ระบุขนาย 8 ตัว 8 หลัง เกือบ  
      ครึ่ ง อบต. ถ้ าเอามาซ้อนกัน  ทำไมไม่ซื้ อตู้ สู ง 2  เมตร 4 เมตร เลยต้องชี้ แจง 
      รายละเอียดให้มากกว่านี้ 

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  -สิ่งที่สมาชิกสภาฯ พูดประเด่นนี้ ผมเองยังแคลงใจเรื่องเอกสารแจงรายละเอียดไม่ครบ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6    เสนอครุภัณฑ์ทำไมไม่เสนอรูปแบบรายละเอียดให้ชัดเจนเอกสารควรเจาะจงมากกว่า 
       นี้ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องลงรายละเอียดมากกว่านี้ เมื่ออ่านเอกสารแล้วกำกวม ถ้าตอบ 
     คำถามเข้าใจก็จะได้ราบรื่น  

นายสุรชอบ  กระจาย  - ขณะนี้ เป็นการพิจารณาเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาตำบล ฉบับเพ่ิมเติมอยู่
ประธานสภาฯ   ครับ อยู่ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  จะเห็นชอบให้บรรจุแผนหรือไม่ท่านต่อไปเชิญคับ 

นายบุญธรรม  อินทร์แก้ว  - ผมไม่อยากให้โต้เถียงกันมาก  อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจ้งตั้งแต่  ผ.01 – ผ.08  
ส.อบต. หมู่ที่  5   ข้อความ ไหนจำเป็น  ไม่จำเป็น  ส่วนการโอนงบประมาณสภาฯ  ไม่ต้องโอนให้ก็ได้ 
    การจัดซื้อกล้องถ่ายรูปอยากให้ตัดออกเปลืองงบประมาณ 
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นางสาวลำพึ่ง  จังอินทร์  - ขอแสดงความคิดเห็นในส่วน  ผ.08 ที่บรรจุลงในร่างแผน เข้าแผนไว้ให้พร้อมใช้ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4   งาน  มีโทรศัพท์มือถือเป็นของส่วนตัวใช่ถ่ายรูปงานกิจกรรมก็ไม่เหมาะ  ต้องมีกล่อง 
      ส่วนรวมไว้ควรลงแผนไว้  เครื่องตัดหญ้ าให้บริการประชาชน  จะลงยังลงไม่ได้  
     ถ้าต้องการจะใช้ต้องรออีก 
 

นายสุรีย์  สาลี   - การให้บริการประชาชนใช่อยู่แต่มากไปหรือเปล่าวางไว้ตรงไหน  ตู้  8  หลัง   
ส.อบต.  หมู่ที่  5   เครื่องตัดหญ้าแพงไหม 

นางสาวลำพึ่ง  จังอินทร์  - ประชุมใช้เวลาถามกันเรื่องตู้  อยากให้ท่านประธานสภาขอมติเลย  จะยกไม่ยก 
ส.อบต.  หมู่ที่  4   ดิฉันเคยซื่อราคา  8,000 กว่าบาท  คุณภาพดีใช้ได้ทน 

ประธานสภาฯ   - ท่านลำพึ่ง  เสนอให้ขอมติมีท่านใดจะเพ่ิมเติม 

นายสุรีย์  สาลี   - ขอถามอีกครั้ง  ตู้  8  หลัง  จะวางตรงไหน  วันไหนซื้อผมจะมาดู 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 

นางละออง  ผาพันธ์  - ในการจัดซื้อตู้ไม่ได้จัดซื้อครั้งเดียว  ทยอยซื้อตามความจำเป็นจะตั้งตู้ไว้ที่กองคลัง 
ผอ.กองคลัง 

นายสุรีย์  สาลี   - ถ้าทยอยซื้อทำไมบรรจุ   3 – 4  ห้อง  ทำไมบรรจุแผนไว้ในที่งบประมาณ  พ.ศ.2562 
ส.อบต.  หมู่ที่  5   จำนวน  8  หลัง 

นายสุรชอบ  กระจาย  - ก็ได้อภิปรายซักถามอย่างกว้างขวางแล้ว  และไม่มีผู้อภิปรายเพ่ิมเติมอีก  ต่อไปผม
ประธานสภาฯ   ขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านใดเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผน  ผ.08 (ตู้เก็บเอกสาร) 
    โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมต ิ  เห็นชอบ  15 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
      งดออกเสียง 7 เสียง 
     หมายเหตุ ลา 3 คน 

นายสุรชอบ  กระจาย  - ต่อไปจะพิจารณาในส่วนของการเพิ่มเติมแผน  แบบ  ผ.08  ที่เหลือทั้งหมดขอ 
ประธานสภาฯ   เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

นายนิติธร  ดารากรณ์  - ในแบบ  ผ.08  ที่เหลือ   
รองปลัด  อบต.   - การจัดซื้อเครื่องโน๊ตบุ๊ค  เนื่องจาก อบต. ต้องปรับปรุงเว็ปไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
    องค์กรเป็นการพัฒนานโยบายภาครัฐต้องเข้าสู่กระบวนการสารสนเทศเชื่อมต่อ  
     ระบบโลกาภิวัตน์มีความจำเป็นต้องจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ตามแบบมาตรฐาน  
    ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง  ICT มีราคากลางของ  
    กรมบัญชีกลางรายละเอียด ตามกำหนด 

  - จัดซื้อกล้องถ่ายรูปเพ่ืองานประชาสัมพันธ์องค์กรถ่ายภาพลงเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ 
   งานส่วนกลางนโยบายต่าง  ๆ  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2561  ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะตามกำหนด- 

    - จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่  เพื่อใช้เป็นเครื่องที่อเนกประสงค์ในการออกประชา 
    สัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์กรและบริการประชาชน  เป็นแบบสำเร็จรูป   
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     มีไมค์โครโฟนในตัว  การจัดซื้อต้องตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
    - เครื่องตัดหญ้า  ใช้ตัดหญ้าที่ทำการ  อบต.  หรือที่สาธารณะอ่ืน ๆ  ที่จำเป็นต้อง 
    ปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อน  เป็นแบบข้อแข็ง มีราคาตามมาตรฐาน                 
    ครุภัณฑ ์
    - จัดซื้อเรือท้องแบน  พื้นที่ตำบลเมืองหลวงเคยเกิดภาวะน้ำท่วมมีคูคลองมาก  
             จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา  ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันภัยแล้ง  และภัยน้ำท่วมและ 
    อ่ืน ๆที่จำเป็น 
    - การจัดซื้อเครื่องยนต์  เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัดต้นไม้ใหญ่ 
     ล้มขวางถนน  อิงจากราคาตลาดขนาดไม่น้อยกว่า  12 บาร์  ใช้ประโยชน์ในการ 
    ช่วยชุมชนแก้ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 

นายสุรชอบ  กระจาย  - ท่านรองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงแล้วต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย  อยู่รอย  - ตามครุภัณฑ์ที่เสนอมา  7  รายการ  เห็นว่ามีความจำเป็นอยู่เรือท้องแบนตั้ง  
 ส.อบต. หมู่ที่  13  งบประมาณน้อยไปหรือเปล่า  ถ้าเป็นเรืองท้องแบนอลูมิเนียมคงไม่ทนพอ  เห็นว่า 
     มีความจำเป็นอยู่  บ้านห้วยยางน้ำเคยท่วม  คงไม่ท่วมบ่อยแต่ถ้าน้ำท่วมมาก็จะ   
    ได้ใช้  ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพ่ิมงบประมาณอีก  เห็นด้วยทุกโครงการ  เลื่อยยนต์    
    เมื่อเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มต้องวิ่งหาคนมาช่วยชุมชนกับดึกดืนกว่าจะเสร็จถ้ามีเลื่อย 
    ยนต์ไว้ใช้ก็จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น   

นายวิทยา  พันธ์แก้ว  - ในตามคณะกรรมการพิจารณาตำบล  ได้เล็งเห็นความสำคัญบางโครงการได้ปรับ 
ส.อบต. หมู่ที่  6   ตั้งวงเงินเพิ่มขึ้น  เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ส่วนใหญ่ซึ่งของไม่มีคุณภาพ ราคาถูก 
    จริงแต่ไม่มีคุณภาพ  เสียค่าซ่อมอายุการใช้งานก็สั้น  จึงปรับเพิ่มงบประมาณให้ได้  
    ของดีมีคุณภาพ  เช่น  เลื่อยตัดไม้  ให้จัดหาเลื่อยยนต์ไปเลยใช้ตัดต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้     
    ล้ม  เพ่ือป้องกันภัยต่าง ๆ  แล้วให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไปขออนุญาตให้ 
    ถูกต้อง 
     

- เรื่องการจัดหาเรือท้องแบน อยากให้มีความคงทนแข็งแรงขอขอบคุณท่าน           
    บุญช่วย  อยู่รอย  ที่ให้ความรู้  อลูมิเนียมขนาด  3  นิ้ว ราคา แสนกว่า  เรือท้อง     
    แบนพร้อมเครื่องยนต์ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
    - เรื่องเครื่องสูบน้ำ  ตั้งงบประมาณ  2  หมื่นบาท  คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า 
    เห็นว่าควรจัดหาแบบมาตรฐาน  คงทน  มีคุณภาพ  เครื่องเบนซิน  3  นิ้ว  ตั้งไว้ 
    20,000 บาท  ไม่ใช่ท่านสมาชิกสภาฯ  จะไม่เห็นชอบแต่เอกสารขาดรายละเอียด   
    ท่านสมาชิกไม่ทราบขนาดปริมาณเป็นแบบไหน  ขอเอกสารเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
นายบุญธรรม  อินทร์แก้ว  - ผมขอเสนอว่า  ท่านประธานสภาฯ  ควรขอมตไิด้แล้ว  เวลาล่วงเลยไปมาแล้ว 
ส.อบต. หมู่ที่  5 

นายสุรชอบ  กระจาย  - ก่อนที่จะขอมติให้สภาฯได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางก่อนที่ผมจะลงมติ  มี 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  เชิญครับ     
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นายสุรีย์  สาลี   - เรื่องซ้ือเลื่อยยนต์  ราคา  40,000  บาท  ความยาวเท่าไรกี่แรงซึ่งได้เหมาะสม 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   กับเม็ดเงิน ฝากไว้ 

นายนิคม  มะยา   - ผมติดใจเรื่องเลื่อยยนต์  ราคา  40,000 บาท  ถ้าใช้ตัดแต่งก่ิงต้นไม้จะเอาขึ้น 
ส.อบต. หมู่ที่  12  ได้ไหม  หรือซื้อมาแล้วเจ้าหน้าที่  พนักงานยืมไปใช้ในวันหยุดจะพังก่อน  ถ้าซื้อตัว   
    ละ  3,000 บาท  ได้ 13 ตัว  ซึ่งตัวละ 3,000 ดีกว่า 

นายสุรชอบ  กระจาย  - ก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว  ผมขอหารือที่ประชุมว่าในแบบ  ผ.08  จะ    
ประธานสภาฯ   ลงมติรายโครงการหรือลงมติทั้ง  7  โครงการ 

ที่ประชุม   - มีมติให้  ขอมติทั้ง  7  โครงการ 

นายสุรชอบ  กระจาย  - เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว  ผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านใดเห็นชอบการเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   แผนตามแผน  ผ.08  (โครงการที่  2 – 7)  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมต ิ  เห็นชอบ  20 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
      งดออกเสียง 3 เสียง 
    หมายเหตุ ลา  3 เสียง 
          
ประธานสภาฯ   - เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและขอให้ขอมติ ตามหมวดหมู่แล้วต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
      แห่งนี้ว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 
      ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม   - มีมต ิ  อนุมัติ  19 เสียง 
      ไม่อนุมัติ  - เสียง 
      งดออกเสียง 4 เสียง 
     หมายเหตุ ลา  3 คน 

ประธานสภาฯ   - ขณะนี้เวลา 12.25 นาฬิกา เลยเวลาเที่ยงแล้วผมขออนุญาตที่ประชุมพักการประชุม 
      ชั่วคราว 1 ชัว่โมง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันและทำภารกิจส่วนตัว และนัดประชุม 
      ครั้งต่อไปในเวลา 13.30 น.พักการประชุมเวลา  12.30 น. 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
      เมืองหลวงเป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ประธานสภาฯ   -การประชุมช่วงที่ผ่านมา ได้พักการประชุมไว้หลังจากจบวาระท่ี 3.1 ต่อไปจะดำเนินการ 
              ประชุมในวาระที่ 3.2 ที่บรรจุไว้ตามระเบียบวาระการประชุม  
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      3.2 การพิจารณาร่างโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญฝา่ย 
      บริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่เสนอญัตตินี้เชิญครับ 

นายวสันต์ ดวงศรี   - ตามแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ปลัด อบต.    2562ได้ดำเนินการมาแต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนโครงการงานจากนโยบาย 
       รัฐบาล ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ามาใหม่จึงต้องมีการปรับ 
      แผนพัฒนาตำบลและต้องตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความ 
      จำเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อพิจารณาให้ความ 
      เห็นชอบตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อไปโดยรายละเอียดดังนี้ 
    โอนลดงบประมาณ สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป         
     งานบริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย  
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
     อ่ืน ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณอนุมัติ 400,000   
       งบประมาณก่อนโอน 147,140 จำนวนเงินที่โอน 100,000  
     งบประมาณหลังโอน 47,140 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย สามารถ 
     โอนลดได้เพราะเป็นงบประมาณท่ีคาดว่าเบิกจ่ายไม่หมด 
     โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท 
     รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  
     จำนวนเงินที่โอน 150,000 งบประมาณหลังโอน 150,000 คำชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
     โอนงบประมาณลด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน 
     บริการชุมชนและสังคม งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
     งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ 
     รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาฯอนุมัติ 30,000 งบประมาณ 
     ก่อนโอน 30,000 จำนวนเงินที่โอน 2,000 งบประมาณหลังโอน  
     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสามารถโอนลดได้เพราะเป็นงบประมาณที่ 
     คาดว่าเบิกจ่ายไม่หมด  
     โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริการชุมชนและสังคม  
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย 
     ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่อง 
     อ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงินที่โอน 2,000 งบประมาณ 
     หลังโอน 2,000 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้ง 
     งบประมาณไว้ 
    โอนงบประมาณลด กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
     คลัง งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน 
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      ท้องถิ่น รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
      แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ งบประมาณ 
      อนุมัติ 230,000 งบประมาณก่อนโอน 230,000 จำนวนเงินที่โอน  
      218,600 งบประมาณหลังโอน 11,400 คำชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายสามารถโอนลดได้เพราะเป็นงบประมาณท่ีคาดว่าเบิกจ่ายไม่ 
      หมด 
     โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  
      ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ/รายการ 
               1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 เป็นเงิน 130,000 บาท 
     2. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
       เป็นเงิน 51,000 บาท 

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 2  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 
          เป็นเงิน 5,200 บาท  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/   
          รายการ 
 1. โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต  จำนวน 3 ตัวๆ ละ 4,800 บาท  
  เป็นเงิน 14,400 บาท 
 2. เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท 
          เป็นเงิน 9,600 บาท  
 3. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน  2 หลัง ๆ 4,200 บาท 
          เป็นเงิน 8,400 บาท จำนวนเงินที่โอน 218,600 งบประมาณหลัง 
  โอน 218,600 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้ง  
    งบประมาณไว้ 
 โอนงบประมาณลด กองช่าง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
  ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  
  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  
  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 
  แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  
  พนักงานจ้างฯ งบประมาณอนุมัติ 163,000 งบประมาณก่อนโอน  
  163,000 จำนวนเงินที่โอน 17,200 งบประมาณหลังโอน 145,800  
  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสามารถโอนลดได้เพราะเป็นงบประมาณที่ 
  คาดว่าเบิกจ่ายไม่หมด 
 โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริการชุมชนและสังคม  
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน  
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หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน  1 หลัง  
เป็นเงิน 4,200 บาท 
2. ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน  1 หลัง เป็นเงิน 5,500 บาท 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3. ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1  ชุด 
เป็นเงิน 7,500 บาท จำนวนเงินที่โอน 17,200 งบประมาณหลังโอน  
 17,200 เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ 
รวมโอนงบประมาณลด ทั้งสิ้น จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม  
 387,800 บาท 
รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ ทั้งสิ้น จำนวน 11 รายการ  
 งบประมาณรวม 387,800 บาท 

      - โดยการอนุมัติกับอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประธานสภาฯ    - ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วท่านใดจะอภิปราย 
   ซักถามขอเชิญครับ 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว  - เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายมีข้อซักถามเรื่องการจัดซื้อซุ้มเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ลักษณะไหน จัดสร้างเอง ตรงจุดไหน จะทำแบบตำบลหนองห้าง จะ 
     ซ่อมแซมหรือตกแต่งซุ้มเก่า 

ประธานสภาฯ   - ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงสอบถามมา 
     เชิญตอบคำถามก่อนครับ 
นายนิติธร ดารากรณ์  - เป็นการจัดซื้อซุ้มสำเร็จรูปนำไปติดตั้งตรงบริเวณสี่แยกศูนย์ศิลปาชีพ 
รองปลัด อบต.   บ้านหนองเมย 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปการโอนงบประมาณกองคลัง เชิญครับ 

นายสุดใจ ไชยพันธ์  - ในส่วนของการคลัง เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผมเข้าใจ แต่การ  
ส.อบต.หมูที่ 2    ทำงานขององค์กรเราช้าเหมือนเดิม ไม่ทันไม่เร็ว ต้องไตร่ตรองให้ดีเอา 
     ไปใช้จริงหรือป่าว ไม่ใช่ซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มค่าท้ิงขว้างไม่ทำให้เกิด 
     ประโยชน์ เพราะท่านไม่ทำอย่างจริง ๆจัง ๆ ตำบลเราท่านทราบดีทำ 
     เอกสารช้าไปหมดซื้อเครื่องใหม่มาแบบเร็วๆ การทำงานก็ช้าเหมือนเดิม  
     เจ้าหน้าที่องค์กรเราไม่ใส่ใจการทำงานในการพัฒนาจริง ๆ เชิญท่าน 
     ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านมาฟังการประชุมหัวหน้าส่วนก็รีบกลับไม่อยู่ 
     ตอบข้อซักถาม มาดูแล้วท่านตอบไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ องค์กรของเรา 
     ไม่มีมาตรฐานมาติดต่องานก็ขอให้บริการประชาชนให้ดีด้วย 
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นายบุญช่วย อยู่รอย  - เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดซื้อทุกปี ถ้าว่าเครื่องเสีย เสียจริงไหม  
ส.อบต.หมู่ที่ 13   เสียตรงไหนแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
     ทราบด้วย จัดซื้อทุก ๆ ปี 
นางละออง ผาพันธ์  - เรื่องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลแผน 
ผอ. กองคลัง    ที่ภาษี บันทึกแผนที่ภาษี ประเมินภาษีมาแล้วยังไม่มีเครื่องมือ 

นายสุดใจ ไชยพันธ์   - ผมเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งอนุมัติให้ซื้อว่าดีที่สุด ตอนนี้บอกว่าไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    ดีแล้ว ถ้าจำไม่ผิดปีหรือ 2 ปี ที่ผ่านมาพูดหลายครั้งหลายคราว่าจะเอา 
      มาบันทึกภาษีมาปีนี้มาตั้งซื้ออีกไม่รู้ว่ายังไง ซื้อมาแล้วอยู่ตรงไหนทำให้ 
      งบประมาณทุกปีออกมาแบบสุรุ่ยสุร่ายทำให้เงินไม่อยู่ในกรอบใน   
      ระเบียบชุมชนของเรา เน้นจุดที่ต้องพัฒนามากมาย ไม่คิดจะทำให้ดี 
      ที่สุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีก่ีแม่ข่ายนี้คือสิ่งที่เราไตร่ตรอง จะให้ 
      หรือไม่ให้ต้องทำรายละเอียดเอกสารให้ชัดเจนดูแล้วกระไรอยู่ 

ประธานสภาฯ    - เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร  - เรื่องราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่นักวิเคราะห์
นโยบายฯ   กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดซื้อตามคุณสมบัติของกระทรวง ICT   
      กำหนดไว้ 
 

นายนิคม มะยา    - ผมเห็นด้วยกับ 2 ท่านที่กล่าวมาเห็นว่าราคาแพงไป ได้ไปแล้ว 
ส.อบต. หมูที่ 12    เจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงานจริงหรือไม่ กลัวเอาไปเล่นเกมส์เสียอีกสภาฯ  
      ก็อนุมัติให้ทุกครั้ง ฝากให้ตั้งใจจริง อนุมัติให้ก็ไม่ทำจริง 
ประธานสภาฯ    - ต่อไปท่านบุญธรรม อินทร์แก้วนะครับที่ได้ยกมือไว้ และผมขอพักทำ 
      ภารกิจส่วนตัว เชิญท่านสุดใจ ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯ เป็นประธาน 
      ในที่ประชุมเชิญครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ คงไม่แปลกใจท่านสมาชิกสภาฯสอบถาม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เพราะจัดซื้อทุกปี แล้วเครื่องเก่าไปไว้ที่ไหน มันพังหรือยังซื้อมาตัวเล็ก  
      3 เครื่องจะไปตั้งตรงไหนมีทุกโต๊ะสมาชิกสภาคิดว่าพนักงานทุกคนมี 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคน ท่านเคยจำหน่ายเครื่องที่ชำรุดไหม อยู่มาไม่ 
      เคยได้ยินท่านจำหน่ายของทิ้งทุก ๆ ปีไว้ตรงไหน ชี้แจงว่าปีนี้เครื่อง 
      เสียซื้อใหม่ พนักงานใหม่มาเพ่ิมไม่เห็นแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
      ส่วนตำบลเมืองหลวงทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นายสุดใจ ไชยพันธ์   - เชิญท่านรองปลัด อบต.ชี้แจงเรื่องการจัดซื่อคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาฯ    

นายนิติธร ดารากรณ์   - ขณะนี้คงยังไม่ถึงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แต่เพ่ิงเริ่มจัดหางบประมาณ 
 รองปลัด อบต.    แต่ขอเรียนชี้แจงที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
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     - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นส่วนเฉพาะ เพราะการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน 
      เปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายอย่าง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ จึงต้อง 
      ดำเนินการในส่วนนี้ 

นายบุญช่วย อยู่รอย   - ที่สอบถามไปท่านตอบมาก็เข้าใจแล้ว เครื่องใหม่ใช้ในการจัดเก็บภาษี ส.อบต.
หมู่ที่ 13     ผมอยากให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงขอมติ 
      เลยครับ 
นายสุดใจ ไชยพันธ์   - ให้อภิปรายเป็นหมวดๆไปก่อนขอมติ ต่อไปกองช่างเชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาฯ 

นายวิทยา พันธ์แก้ว   - ส่วนของช่างอยากทราบรายละเอียดชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     คิดว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจ ใช้ประโยชน์คุ้มค่าที่จัดซื้อหรือเปล่าการ 
      นำไปใช้ ใช้หน้างาน 
นายสุดใจ ไชยพันธ์    - เชิญท่าน ผอ.กองช่างตอบข้อซักถามเรื่องชุดทดสอบความข้นเหลว 
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาฯ   คอนกรีตเชิญครับ 

นายธนกฤต ยอดใส   - ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตเป็นสิ่งแรกท่ีเราจะต้องมี เป็น 
ผอ.กองช่าง    กรวยมีถาดเหล็ก กระทุ้งดูความข้นเหลว ไปใส่ชุดทดสอบคอนกรีตตัวนี้ 
      สำคัญมาก จะรู้ว่าอัตราคอนกรีตผสมกับน้ำได้คุณภาพหรือไม่ถ้า 
      ตรวจสอบแล้วได้มาตรฐาน 90% ขึ้นไปเป็นคอนกรีตมีคุณภาพ เพื่อ 
      ออกผลเทสลูกปูมให้เราที่แล้วมาทำไม่ดีเท่าไหร่ ส่งผลเทสไปกลับมา 
      บอกว่ามีคุณภาพตามผลเทส 

นางสิริพร วิจิตร     - ขอสอบถามกรวยที่ว่าเคยไปเทสถนนตรวจสอบต่อหน้าเราเลย เห็นด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 12   ไปเห็นมาแล้ว มีเครื่องนี้ทุกที่ 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - การตั้งงบประมาณซื้อชุดทดสอบเรื่องนี้ผมเข้าใจดีมาก ๆซื้อมาแพง 
ส.อบต.หมูที่ 5    เกินไปไหมราคา 7,000 บาท ผมไม่เคยซื้อแต่ถามว่าแพงไปไหมตรวจ 
      เสร็จเก็บปูนกลับเลย กลัวส่งไปลูกปูนคนละลูก  

นายสุดใจ ไชยพันธ์   - ก็ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วมีท่านใดเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
    - ไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  
    สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่เสนอมานี้ โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม     -  มีมต ิ  อนุมัติ  15 เสียง 
       ไม่อนุมัติ  - เสียง 
       งดออกเสียง 8 เสียง 
      หมายเหตุ ลา  3 คน 
     3.3 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2562 
นายสุดใจ ไชยพันธ์   - ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตตินี้เข้ามามีเหตุผลประการใดเชิญชี้แจงให้สภา 
รองประธานสภาฯ    ได้รับทราบครับ 

นายนิติธร ดารากรณ์   - ด้วยตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองปลัด อบต.                               2562ของกองการศึกษาฯ ในหมวดงบลงทุนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม 
      มีข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่รายละเอียด 
      ดังนี้ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย 
      เรียนและประถมศึกษา จ่ายจาก เงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
      สิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างข้อ 3   
      (1)  หน้า 70 งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท คำชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง  
      ข้อความเดิมประเภท  (1)  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
      สิ่งกอ่สร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น 
      ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถ 
      ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ 
      อุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าและอุปกรณ์  
      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาและ 
      ปรับปรุงระบบระบายน้ำและอ่ืน ๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้  
      ข้อความใหม่ประเภท  (1)  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
      สิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น 
      ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถ 
      ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ 
      อุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าและอุปกรณ์  
      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาและ 
      ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารหรือ 
      สิ่งก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้  
นายสุดใจ ไชยพันธ์   - ท่านรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ทราบแล้วท่านใด 
รองประธานสภาฯ    จะอภิปรายขอเชิญครับ 
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นายวิทยา พันธ์แก้ว   - ได้ตรวจสอบดูประโยคข้อความเดิมไม่ครอบคลุมจริง ๆ ต้องเพ่ิมเติม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6      ข้อความใหม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอขอบคุณที่แก้ไขให้ถูกต้อง  
       ต้องพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากรด้วยให้ดูแลลูกหลานให้ดีด้วย  
      ถูกวิทยากรวิจารณ์มากฝากผู้บริหารดูแลสุขภาพลูกหลานด้วยให้เล็งเห็น 
      ความสำคัญเข้าสู่ฤดูฝนโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก 
      เล็กฝากฝ่ายบริหารสั่งการดูแลให้ด้วย 

นายสุดใจ ไชยพันธ์    - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ    แห่งนี้ว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณ 
      รายจ่ายประจำปี 2562 ที่เสนอมานี้ โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม    -  มีมต ิ  อนุมัติ  15 เสียง 

       ไม่อนุมัติ  - เสียง 

       งดออกเสียง 8 เสียง 

      หมายเหตุ ลา  3 คน 
     3.4 การเพ่ิมเติมแผนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
      จบการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาฯ     - ต้องขอขอบคุณท่านสุดใจ ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯที่ได้ทำหน้าที่ 
      ประธานสภาฯ เนื่องจากผมมีภารกิจด่วน ต่อไปจะประชุมในวาระท่ี  
      3.4 ที่ได้ชี้แจ้งเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบแล้ว หลักการและเหตุผล 
      อย่างไรเชิญชี้แจงครับ 
นายนิติธร ดารากรณ์    - ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ 
รองปลัด อบต.    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน  
      เงนิอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)เพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด  
      ดังนี้ 
     - กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
      รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  
      26 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและ 
      เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  
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      พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ลงวันที่ 2  
      ตุลาคม 2561 และตามหนังสือที่อ้างถึง 3,4 และ 5 กรมส่งเสริมการ 
      ปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบรูณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ 
      ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป  
      เพ่ือสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งการ 
      จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
      แผนงานบรูณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย 
      อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน 
      เมษายน - มิถุนายน 2562) เพ่ิมเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัด 
      การศึกษาท้องถิ่นดังนี้ 
     1. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
     2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
      อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้ข้อมูลการประมวลผลจาก 
      ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information  
      System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (Child development Center Information System: ccis)  
      ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการจัดสรรงบประมาณท้ังนี้  
      ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร 
      งบประมาณรายการข้างต้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษา 
      ความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
      ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของ 
      ทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนโยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทาง 
      ราชการเป็นสำคัญด้วย จึงได้ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2561  
      – 2564) ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 
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ประธานสภาฯ    - เป็นการแจ้งจัดสรรงบประมาณจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล 
      ส่วนของกองการศึกษาฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ที่ประชุม     - ไม่มี 

ประธานสภาฯ    - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายอีกผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านใดเห็น 
      ควรบรรจุการจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ในแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2561 –  
      2564) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2562 ตามที่กองการศึกษาฯ 
      เสนอมาโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม    -  มีมต ิ  อนุมัติ  15 เสียง 

       ไม่อนุมัติ  - เสียง 

       งดออกเสียง 8 เสียง 

      หมายเหตุ ลา  3 คน 
ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ    - ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์   - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะถึงไหนแล้ว ขอให้เห็นรูปร่างก่อนหมดวาระนะคะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   

นายบุญช่วย อยู่รอย   - ตามท่ีท่านรองปลัดส่งให้ดูต้นไม้ กรมป่าไม้แจกพันธ์กล้าไม้ฟรีทุกปี   
 ส.อบต.หมู่ที่ 13     ปลูกหน้าแล้งทุกปี ปีนี้ขอให้รีบปลูกช่วงต้นฤดูฝนอยากให้ดำเนินการ 
      เร็วๆ อยากให้หน่วยงานจัดหากล้าไม้มาปลูกที่เดิมขอให้ทันหน้าฝน 
นายวิทยา พันธ์แก้ว    - ผมมีเรื่องฝาก 2 เรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    1. สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ผมพยายามผลักดันให้เกิด ได้หารือกับท่านปลัด 
      ท่านรองปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนผู้อำนวยกงคลังยังไม่คุยเรื่อง 
      การแก้ปัญหาขยะระดับตำบลขอให้ฝ่ายบริหารนำคณะไปลงหมู่บ้าน  
      ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทุกหมู่บ้านได้เสนอและบรรจุเรื่องนี้ไว้ใน 

      แผนหมู่บ้านด้วย 2. ถนนสายบ้านเมืองน้อย -บ้านอ้อ ก่อนสงกรานต์ปี 
      นี้ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วมีหลุมขนาดใหญ่ ได้แก้ไขแล้วแต่รถวิ่งไปมาหลุม 
      โผล่ เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มยุบใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นโพรงขนาดใหญ่ตอนแรก 
      คิดว่าถมแค่นั้นคงเสร็จ แต่มีหลุมยุบลงไปอีกฝากให้รีบแก้ไขด้วยครับ  
      กลัวจะเกิดอันตรายแกผู้สัญจรไปมา 

ประธานสภาฯ     - ก็ขอเชิญอภิปรายไปเรื่อย ๆ นะครับ ประเด็นข้อซักถามจะให้ผู้บริหาร 
     ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบในตอนท้าย ท่านต่อไปยกมือไว้ท่านสุดใจ ไชยพันธ์  
     เชิญครับ 
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นายสุดใจ ไชพันธ์    - เรื่องการขอเลขที่บ้านหลายท่านว่ายาก การขออนุญาตต้องให้วิศวกร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    เซ็นแบบแปลน คนบ้านนอกคอกนาต้องพาวิศวกรมาเซ็นขอบ้านเลขท่ี 
      แบบแปลนให้ตรงประเด็นให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดการขอเลขที่บ้าน 
      ให้ง่ายบอกชุมชนหรือผู้นำชุมชนพื้นที่เท่าไหร่บอกให้ชัดเจนฝากท่าน 
      ประธานสภาฯให้กองช่างชี้แจงด้วย  
      2. หน้าฝนเกิดถนนหนทางชำรุด สายบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2หลายท่าน 
      ผ่านไปมาคงเห็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยุบประมาณ 8 เมตร  
      คนสัญจรต่างถ่ินไม่รู้อาจเกิดอันตราย 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - ผมอยากเสนอทางกองช่าง เรื่องรายละเอียดที่ท่านเคยแจ้งการถม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ดินการสร้างบ้านไปเห็นที่อ่ืนเขาทำมาอยากให้กองช่างทำป้ายไวนิล  
      จัดพิมพ์ แจกทั้ง 14 หมู่บ้านเลยขึ้นไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็ได้ 
นายสำรวย จังอินทร์   - ชุมชนมีปัญหาธรรมชาติ มีหนอนระบาดในนาข้าวไปหาเกษตร 
ส.อบต.หมู่ที่ 14     อำเภอเขาปิดวันนี้ สอบถามแล้วเกษตรอำเภอไม่มีอะไรให้ อบต.มีอะไร 
      ให้ไหมขอความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ด้วยครับ อีกเรื่องการเสียภาษีไม่ 
      เห็นอะไรเลยจะให้จ่ายไปเลยหรือยังไง 

ประธานสภาฯ     - ท่านสำรวย จังอินทร์เป็นห่วงเรื่องหนอนระบาดในนาข้าว บ้านหนองคู  
      บ้านหนองกอก บ้านจังเอิน บ้านสร้างเรือ เกิดการระบาดอย่างน่ากลัว 
      เกษตรกรกำลังหว่านข้าง ท่านเกษตรอำเภอโทรศัพท์มาฝากผู้บริหาร 
      ดูแลด้วยตำบลเมืองหลวงเราเป็นพื้นที่ระบาด 
นายบุญชม พรหมพิลา    - ชุมชนฝากมาถามในที่ประชุมเรื่องการสงเคราะห์ศพละ 20 บาท    
  ส.อบต.หมู่ที่ 14     เงินออมวันละบาทเดี๋ยวนี้ทำไมหน่วยงาน อบต.ล่าช้า 3 – 4 เดือนส่ง 
      มาแล้วล่าช้าติดต่อมาบอกยังไม่พร้อมหลายคนอยากออกแต่เสียมาน่าน 
      แล้วอยากให้ชี้แจงด้วย เรื่องการขอเลขที่บ้าน เมื่อตอนเที่ยงได้ปรึกษา  
      ผอ.กองช่างจะทำอย่างไรทำยังไงมีอะไรบ้างให้จัดเอกสารอำนวยความ 
      สะดวกผู้สร้างบ้านขอบ้านเลขที่ ครั้งก่อนได้เรียนท่าน ผอ.กองช่าง  
      เรื่องการสอบเขตที่ดินท่านว่าจะดำเนินการก่อสร้างรั้วหนองกอกเดือน 
      มีนาคม - เมษายน ตอนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วยังไม่ได้สร้างเลยเรื่องการ 
      รื้อถอนถังประปาชาวบ้านหวาดกลัวมากได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วทิ้ง 
      ไว้อาจเกิดอันตรายให้รีบเร่งดำเนินการด้วยครับ 

ประธานสภาฯ     - มีเรื่องสำคัญทุกเรื่อง เรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นปัญหาเรื้อรังฝาก 
      ผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาให้จริง ๆ จัง ๆเป็นไปได้อยากให้ผู้บริหาร  
      เจ้าหน้าที่ออกไปมอบเหมือนสหกรณ์ท่านต่อไปครับ 
นางสิริพร วิจิตร     - เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นไปได้ไหมพาคณะสมาชิกสภาฯฝ่าย 
ส. อบต.หมู่ที่ 12     บริหารไปแสดงความจงรักภัคดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชวร 
      เป็นความเป็นห่วงเป็นใยต่อพระองค์ท่านไปได้ไหมขอสอบถาม เรื่องเกิด 
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      หนอนระบาดขอเพิ่มเติมเป็นห่วงคนหว่านข้าวแล้วฉีดยาไปแล้วหนอนก็ 
      เกิดข้ึนมาอีก ขอรายละเอียดการขอเลขที่บ้าน การขออนุญาตสร้างบ้าน 
      ฝากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกด้วย 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว    - ขอเพ่ิมเติมเรื่องหนอนระบาดทั้ง 14 หมู่บ้านส่งหนังสือเข้ามาหรือยัง 
 ส.อบต.หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 5 ได้ส่งหนังสือเข้ามาแล้ว 

ประธานสภาฯ     - ก็ให้ทุกหมู่บ้านส่งหนังสือเข้ามาเพ่ือจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือก็ 
      ครบถ้วนแล้วต่อไปจะให้ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม 
               ท่านสมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายซักถามสอบถามก่อนจะปิดประชุมต่อไป  
      เชิญครับ 

นายธนกฤต ยอดใส   - เรื่องการขออนุญาตสร้างบ้านทุกท่านคงรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในเขตผัง 
ผอ.กองช่าง     เมืองรวม การขออนุญาตสร้างบ้านจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 
      สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินเท่าตัวจริง 3 อย่างแรกต้องมีก่อนเอกสาร 
      ผู้ใดให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทนต้องมอบฉันทะ เขตองค์การบริหารส่วน 
      ตำบลเมืองหลวงเราได้รับการยกเว้นจากระเบียบพื้นท่ีใช้สอยไม่เกิน  
      150 ตาราเมตรไม่ต้องมีแบบแปลนในเขตเทศบาลบาลไม่ได้รับการ 
      ยกเว้นพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตรต้องมีวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบ 
      ค่าธรรมเนียม 20 บาท พื้นที่ใช้สอยตารางเมตรละ 50 สตางค์ สวน 
      ท่านสมาชิกสภาฯอยากได้เอกสารจะจัดส่งไปให้ กองช่างกำลังทำอยู่  
      พรุ่งนี้คงได้ส่งไปให้ผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯได้รับหรือไม่ 
      คงต้องทำเพ่ิมอีก ส่วนเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเขตควบคุม  
      อาหารติดไว้ 3 จุดที่หน้าที่ทำการ อบต. บ้านหนองกอกและบ้านห้วย 
      ยางส่วนป้ายติดในหมู่บ้านก็เห็นดีด้วย ถนนชำรุดสำรวจแล้วรายงาน 
      ผู้บริหารทราบแล้ว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่มี 3 แห่ง เรื่องการ 
      ก่อสร้างรั้วหนองกอกกำลังหาผู้รับจ้างหายากงานของกองช่าง  
      เหลือถนน คสล 3 โครงการก่อสร้างรั้วหาผู้รับจ้างได้ก็ครบถ้วนตาม  
      ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย เรื่องการรื้อถอนประปาบ้านหนองกอก  
      กำลังส่งเรื่องให้นิติกรตรวจสอบเพราะเป็นประปาของใครต้องตรวจสอบ 
      และขออนุญาตก่อน 

นายวสันต์ ดวงศรี   - มีข้อซักถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บางเรื่องก็ซ้ำกันก็จะขอตอบรวม ๆ กัน 
ปลัด อบต.    ไป ส่วนบางข้อยังไม่ตอบก็ได้จะได้หาเอกสารหรือผู้รับผิดชอบงานตอบ 
      ข้อซักถามในโอกาสต่อไปเรื่องหนอนระบาดในนาข้าวขณะนี้ก็ได้รับราย 
      เป็นหนังสือจากบ้านจังเอินหมู่ที่ 5 เข้ามาลได้แจ้งให้งานป้องกัน 
      รวบรวมรายงานสงให้อำเภอห้วยทับทันแล้ว เพราะเหตุเกิดเกี่ยวกับนา 
      ข้าวผลผลิตทางการเกษตรจะต้องแจ้งให้อำเภอทราบเพ่ือให้ความ 
      ช่วยเหลือต่อไป เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯไม่ได้รับแบบยื่นชำระภาษีจะได้ 
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      แจ้งกองคลังตรวจสอบ เรื่องการเก็บเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท 
                และเรื่องเงินออมสัจจะเป็นงานหน่วยงานนอก ที่ฝากประสานให้ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบงาน  
      ดังนั้นเรื่องต่าง ๆ จึงไม่ผ่านระบบบริหารของ อบต.เหตุผลเป็นอย่างไร  
      จะสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอีกครั้งหนึ่ง 

นายนิติธร  ดารากรณ์   - ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร จะกำหนดหลัง 
รองปลัด อบต.     เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การจัดทำแผน 5 ปี (พ.ศ.2561 –  
      2565) และการทบทวนแผนแจ้งทุกสำนัก/กอง จัดเตรียมเอกสารออก 
      ประชาสัมพันธ์ แจ้งท่านสมาชิกถ่ายรูปหมู่ รูปเดี่ยวเพ่ือทำโครงสร้างการ 
      ประชาสัมพันธ์จัดทำทำเนียบรุ่น  

ประธานสภาฯ    - การประชุมก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมที่บรรจุไว้ก็ต้อง 
      ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เข้าร่วม 
      ประชุมทกุท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม ณ  
      บัดนี ้

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 

 

 (ลงชื่อ)      ววสันต์  ดวงศรีวงศรี ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายวสันต์   ดวงศรี) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
 
              คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เห็นว่าถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ)     สุดใจ     ไชยพันธ์  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

         (นายสุดใจ     ไชยพันธ์) 
                                                 
 (ลงชื่อ)   วิทยา    พันธ์แก้ว   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายวิทยา    พันธ์แก้ว) 
 
                                                    (ลงชื่อ) อำนวยศิลป์  จังอินทร์ กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
   (นายอำนวยศิลป์  จังอินทร์) 
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                 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลเมืองหลวง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 
1  ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562    ไดร้ับรองการประชุมแลว   จึงไดล้งชื่อรับรองไว เพ่ือปดประกาศ
รายงานการประชุมใหประชาชนทั่วไปทราบ 
 
   (ลงชื่อ)     สุรชอบ  กระจาย  

           (นายสุรชอบ  กระจาย) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
 
 

 

 


